

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีความภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. กำหนดที่มาของรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุ โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราและยาสูบ นำเงินส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๒ ของภาษีสรรพสามิต หากไม่นำส่งหรือส่งไม่ครบให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือน ตามจำนวนที่ไม่ครบ

๒. ปังบประมาณใดมีเงินบำรุงกองทุนส่งเข้ากองทุนเกิน ๔ พันล้านบาท ให้กรมกิจการผู้สูงอายุนำเงินบำรุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่กองทุนได้รับ

๓. กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้นลดหย่อน หรือคืนเงินบำรุงกองทุนด้วย

๔. กำหนดบทลงโทษ ผู้ใดเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินบำรุงกองทุน หรือส่งเงินไม่ครบตามจำนวน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕ เท่า ถึง ๒๐ เท่า ของเงินบำรุงกองทุนที่จะต้องนำส่งหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการกระทำความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วย

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจะทำให้กองทุนผู้สูงอายุมียารายได้ที่ยั่งยืนและเพียงพอในการนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การนำเงินบำรุงกองทุนที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบ และเงินที่มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาล จะช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรเทาภาระงบประมาณแผ่นดินได้ในระยะยาว และทำให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ และส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐมีรายได้ในการดำรงชีพเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น.